

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 9174/UBND-KGVX

Đồng Nai, ngày 08 tháng 8 năm 2021

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.



Ngày 27 tháng 7 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (*File điện tử gửi kèm*), Bí thư Ban cán sự UBND - Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Giao Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị nêu trên, triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

2. Giao Sở Y tế

a) Chủ động đề xuất UBND tỉnh phối hợp các Bộ, ngành Trung ương chi viện nguồn lực, đảm bảo các nhu cầu về nhân lực y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

b) Chuẩn bị kịch bản cao hơn và có phương án ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh có thể xảy ra; kịp thời xử lý, tiếp nhận, chăm sóc và điều trị các ca dương tính SARS-CoV-2, nhất là các ca nặng, hạn chế đến mức thấp nhất có thể các trường hợp tử vong.

c) Kịp thời hướng dẫn các địa phương phân loại, cách ly F1 tại nhà để có biện pháp quản lý phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

d) Dự báo đúng tình hình, nguy cơ diễn biến mới của dịch để có biện pháp ngăn chặn, kiểm soát phù hợp, khả thi, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, mua và tiêm vắc xin, nhanh chóng kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

đ) Rà soát, khắc phục các tồn tại hạn chế, bất cập trong công tác phòng, chống dịch thuộc lĩnh vực ngành quản lý để có giải pháp khắc phục kịp thời.

3. Giao Sở Công Thương tổ chức tốt việc điều phối, bảo đảm cung ứng, vận chuyển, tiếp nhận lưu thông hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất trên địa bàn tỉnh.

4. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ người dân về các địa phương đảm bảo an toàn, tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo quy định.

5. Giao UBND các huyện, thành phố siết chặt kỷ luật, kỷ cương thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn, quyết tâm khống chế, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trước khi chấm dứt thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh; chỉ đạo các phòng, ban, tổ chức, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn ổn định đời sống người nông dân và đảm bảo các nhu cầu thiết yếu của người dân; tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, nhất là người dân trong khu vực phong tỏa, bị cách ly y tế.

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa phương phản ánh về Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND;
- VP.TU;
- Chánh, Phó Văn phòng (VX,KTN);
- Lưu: VT, các P, B, TT, CTTĐT

H tr khCT 10 của BTVTU 29-7

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hoàng

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác
phòng chống, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng số ca lây nhiễm trong cộng đồng và số người tử vong. Trước tình hình trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, chủ động, kịp thời triển khai thực hiện các giải pháp và sự hưởng ứng vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn, đã đạt được một số kết quả bước đầu, tuy nhiên kết quả chưa được như mong muốn, nhiều nơi chưa chấp hành nghiêm, triệt để việc cách ly y tế và các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Để đạt hiệu quả cao hơn nữa việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình cấp bách hiện nay theo Công điện của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy trực thuộc tỉnh, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1- Xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, là ưu tiên hàng đầu trong thời điểm hiện nay; do đó cần tập trung chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, toàn hệ thống chính trị tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch; lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các bộ, ngành liên quan để có các giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới; nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Động viên, biểu dương kịp thời các địa phương, tổ chức, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường các biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

2- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc và sát tình hình thực tiễn của địa phương, kịp thời cùng cơ sở chỉ đạo thực hiện, chia sẻ, động viên các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 quyết tâm tạo chuyển biến và hiệu quả; chủ động giải quyết và kiến nghị giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trên địa bàn.

3- Bí thư các huyện ủy, thành ủy, người đứng đầu cấp ủy tập trung chỉ đạo quyết liệt, phát huy vai trò của các cấp ủy, chính quyền, huy động cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng các biện pháp sát với tình hình thực tế diễn biến dịch hiện nay trong chỉ đạo tổ chức thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là ở các khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện, thành phố.

- Chỉ đạo quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, công tác hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không trùng đối tượng thụ hưởng, không bỏ sót đối tượng, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách, góp phần phục hồi sản xuất, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

4- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh:

- Phối hợp với các bộ, ngành của Trung ương, tranh thủ tối đa sự chi viện nguồn lực, bảo đảm các nhu cầu về nhân lực y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế... phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương. Chuẩn bị kịch bản cao hơn và có phương án ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh có thể xảy ra; tập trung nâng cao năng lực, kịp thời xử lý, tiếp nhận, chăm sóc và điều trị các ca dương tính với SARS-CoV-2, nhất là các ca nặng, hạn chế đến mức thấp nhất có thể các trường hợp tử vong. Kịp thời hướng dẫn, phân loại, cách ly F1 tại nhà để có biện pháp quản lý phù hợp, khoa học, chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch theo quy định.

- Tổ chức tốt việc điều phối, bảo đảm cung ứng, vận chuyển, tiếp nhận, lưu thông hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ

đời sống và sản xuất. Duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, ổn định đời sống người nông dân và đảm bảo các nhu cầu thiết yếu của người dân; tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, nhất là người dân trong khu vực phong tỏa, bị cách ly y tế. Hướng dẫn các địa phương sớm triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ lực lượng trực và làm việc tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 để áp dụng đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ người dân về các địa phương đảm bảo an toàn, tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

- Rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, nhất là việc thực hiện giãn cách chưa nghiêm, chưa hiệu quả để có biện pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nghiên cứu áp dụng các biện pháp với yêu cầu cao hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa trong chỉ đạo tổ chức thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, quyết tâm không chể, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trước khi chấm dứt thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh.

5- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất; có sự điều phối, phối hợp, nhịp nhàng, hiệu quả giữa các lực lượng trên địa bàn tỉnh để tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch; phân công, phân cấp, phân quyền, cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Phối hợp với các địa phương dự báo đúng tình hình, nguy cơ diễn biến mới của dịch để có biện pháp ngăn chặn, kiểm soát phù hợp, khả thi, hiệu quả; tập trung đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, mua và tiêm vắc-xin, nhanh chóng kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh hiệu quả, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

6- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các cơ quan báo, đài làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp kịp thời thông tin cho nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, huy động toàn dân đoàn kết, tham gia phòng, chống dịch; định hướng dư luận, vận động nhân dân bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch của cấp ủy, chính quyền địa phương; giám sát, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, xuyên tạc, kích động, chống phá, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.

7- Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tập trung tuyên truyền, vận động, giám sát, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện giãn cách xã hội triệt để hơn giữa nhà với nhà, người với người, nhằm hạn chế tối đa tiếp xúc lây lan mầm bệnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, đồng lòng, nỗ lực cao nhất để khống chế, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

8- Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp với các cấp ủy địa phương chỉ đạo triển khai hiệu quả các biện pháp siết chặt phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn tỉnh, kết hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, điều trị, khu vực phong tỏa. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch hoặc lợi dụng tình hình dịch bệnh để xuyên tạc, kích động, chống phá ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

9- Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này phổ biến đến các chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các đồng TUV,
- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Tỉnh đoàn,
- Các ban đảng Tỉnh ủy,
- CP VPTU- C3- P. KT-XH, P. TH,
- Lưu VPTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



Hồ Thanh Sơn